

สำนักวิทยบริการฯ ใช้เทคโนโลยี **RFID** ในการให้บริการ



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้งานกับห้องสมุดเพื่อให้เกิดความทันสมัยสู่ความเป็นสากล สมกับเป็นห้องสมุดยุคใหม่ที่จะทำการให้บริการของห้องสมุดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น สำนักวิทยบริการฯ จึงได้มีการนำเทคโนโลยี RFID เข้ามาใช้งาน และเปิดให้สมาชิกได้ทดลองการใช้งาน เทคโนโลยี RFID ได้แล้ว 3 จุด คือ 1.จุด สแกนบัตรประตูเข้า-ออก 2.เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ (Self-Checkout Kiosk) บริเวณเคาน์เตอร์ยืม-คืนหนังสือ 3. เครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return & Auto Sort 3 Bins) บริเวณด้านหน้าสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งสมาชิกสามารถทดลองใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

iT-Care @ Library

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ เปิดให้บริการรับแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยี และให้คำปรึกษาต่าง ๆ "iT Helpdesk" ผ่านทั้งทางระบบออนไลน์หรือแจ้งปัญหาผ่านช่องทางได้ที่ www.facebook.com/arc.nrru1 และทางโทรศัพท์ โทร. 1609 ต่อ 122, 124, 125

มีบริการฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่นิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ "iT Training"

และมีบริการ "iT Repairing" รับแก้ไขปัญหาด้านซอฟต์แวร์ เช่น การติดตั้งโปรแกรมใหม่ให้ หรือติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เฉพาะที่ถูกลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย และการแก้ไขปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือคอมพิวเตอร์ Notebook มีอาการผิดปกติ ไม่สามารถใช้งานได้ จะมีบริการซ่อมเครื่องให้สามารถใช้งานเป็นปกติได้ แล้วพบกันเร็ว ๆ นี้ครับ!!!



iT Helpdesk
บริการแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยี
ทางออนไลน์ และทางโทรศัพท์



iT Training
ฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ



iT Repairing
บริการแก้ไขปัญหาด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

Like & Love
ARC NRRU Fanclub
เพียงกด Like ที่ facebook [arcnrru1](https://www.facebook.com/arcnrru1)



การใช้ถังดับเพลิง ป้องกันอัคคีภัยในอาคาร



เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการฝึกซ้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยในอาคาร โดยได้รับเกียรติจากคุณเฉลิมศักดิ์ จันทร์กลาง และคุณถาวร เอื้ออุไรเลิศ จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครราชสีมา มาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิงในอาคาร บรรยายภาคการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านได้มีโอกาสในการฝึกการใช้ถังดับเพลิงเพื่อระงับเหตุจากอัคคีภัยจริง เพื่อเป็นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินให้ปลอดภัย

กองคลังสัญจร@ARITNRRU



เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. สำนักวิทยบริการฯ โดยอาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักฯ และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการ "กองคลังสัญจร" ณ ห้องประชุมทิวสน ชั้น 5 สำนักวิทยบริการฯ ซึ่งในการประชุมมีการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน ในการพิมพ์สลิปเงินเดือน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณการยืมเงินงบประมาณ และระเบียบขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา โดยเน้นขั้นตอนปฏิบัติจริงเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

เล่มไหนอยากอ่าน... เราจัดให้



ปี 3

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับร้านหนังสือชั้นนำในจังหวัดนครราชสีมา เชิญชวนชาวราชภัฏฯ เลือกซื้อหนังสือผ่านโครงการ "เล่มไหนอยากอ่าน เราจัดให้ ปี 3" ผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกซื้อหนังสือที่สนใจได้ 3 ชื่อเรื่องต่อคน (ไม่เกิน 1,000บาท) ได้ที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์, ร้านนายอินทร์ และศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขาในจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้คัดเลือกหนังสือไว้แล้ว และได้รับการติดต่อจากงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สามารถติดต่อขอใช้หนังสือหรือสอบถามได้ที่ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1630, 1631 ต่อ 112, 114

สำนักวิทยบริการฯ ทำ MOU โครงการเล่มไหนอยากอ่าน...เราจัดให้ ปี 3



และเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ และเปิดโครงการเล่มไหนอยากอ่าน เราจัดให้ ปี 3 โดยทำความร่วมมือกับร้านหนังสือชั้นนำในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์, ร้านนายอินทร์ และศูนย์หนังสือจุฬาฯ และได้รับเกียรติจาก ผศ.เรืองชัย บุญศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งภายในงานมีการออกร้านหนังสือ และกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมสนุก

ยืมวารสารกลับไปอ่านที่บ้าน ได้แล้วนะ !!

งานบริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง สำนักวิทยบริการฯ ได้มีโครงการทดลอง "การให้บริการ ยืม-คืน วารสารล่วงหน้า" (ยืมภายนอกสำนักฯ) โดยเปิดให้สมาชิกห้องสมุด ยืม-คืนวารสารล่วงหน้าล่วงหน้าประเภทกึ่งบันเทิงคดี จำนวน 50 ชื่อเรื่อง นำกลับไปอ่านที่บ้านได้คนละ 3 ฉบับ ต่อ 3 วัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ชั้น 1 กองคลังหอสมุดกลาง โทร 044-009009 ต่อ 1609, 1616

